
Skólaráðsfundur 
9. janúar 2024 kl. 8:15 í Tjarnarsal 

 

Mættir: Hilmar Egill Sveinbjörnsson skólastjóri, Hannes Birgir Hjálmarsson og Kristín Hulda 

Halldórsdóttir fulltrúar kennara, Erla Ösp Ísaksdóttir fulltrúi almennra starfsmanna, Manassa Qarni og 

Kristín Eva Harðardóttir fulltrúar foreldra. Særún Jónsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags. Örlygur 

Svanur Aðalsteinsson fulltrúi nemenda. 

 

1. Heimanámsstefna Stóru-Vogaskóla 

Skólastjóri fór yfir heimanámsstefnu skólans, sem finna má á heimasíðu skólans. Sérstök 

áhersla lögð á viðmið um heimavinnu eftir stigum. Vinnudagur barna er orðinn langur og þarf 

að sníða heimanám eftir því. 

 

2. Skólareglur Stóru-Vogaskóla 

Farið yfir skólareglur skólans og símamál nemenda í því samhengi. Almennt eru þau mál í 

góðum farvegi að mati starfsfólks skólans og ekki talin þörf á frekara inngripi. 

 

3. Lestrarstefna Stóru-Vogaskóla 

Skólastjóri fór yfir lestrarstefnu Stóru-Vogaskóla sem er að finna á heimasíðu skólans. 

 

4. Önnur mál 

a) Rætt stuttlega um umferðaröryggismál við skólann í framhaldi af síðasta fundi skólaráðs. 

Umferðaröryggismál hafa ítrekað verið rædd við sveitarfélagið undanfarin ár. 

b) Fulltrúi foreldrafélags spurðist fyrir um söng í námi. 

c) Fulltrúi grenndarsamfélags stakk uppá opinni foreldraviku sem verður rædd í gerð 

skóladagatals næsta skólaárs, eða mögulega á þessu skólaári ef hægt verður að koma fyrir. 

d) Gengið um skólann með þeim fulltrúum skólaráðs sem það vilja. 

 

Fundi slitið kl. 9:20 

Fundarritari: Hilmar Egill 

 


